

Chuẩn Bị Cho Bài 9

Tại Gia Đình

Chọn Những Việc Làm Tại Nhà

Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta

Chúa Giê-su Ki-tô đã sai Chúa Thánh Thần đến để hướng dẫn chúng ta sau khi Người lên trời. Thánh Thần làm cho ơn bí tích sống động và phát triển trong chúng ta. Qua hoạt động của Thánh Thần, chúng ta trở nên thánh thiện hơn. Trong bài học này, chúng ta sẽ khám phá đường lối Thánh Thần cùng hành động với chúng ta trong cuộc sống như thế nào.



Dấu hiệu và biểu tượng

Kinh Thánh sử dụng những hình ảnh như chim bồ câu, gió và lửa để giúp chúng ta hiểu về Chúa Thánh Thần. Bất cứ lúc nào chúng ta cũng dùng dấu hiệu và biểu tượng để diễn tả mọi sự. Hãy chọn lấy ba biến cố đang diễn ra trong gia đình quý vị và hãy chọn một biểu tượng cho mỗi biến cố ấy. Dùng vải hoặc giấy thủ công, vẽ những hình ảnh biểu tượng đó và để trên một tấm biển lớn. Treo tấm biển ấy ở cửa ra vào phía trước. Quý vị có thể làm một tấm biển mới cho mỗi mùa!

Chúa Thánh Thần là ai?

Cả gia đình cùng đọc Công vụ Tông Đồ 2:1-12. Hãy thảo luận với gia đình về Chúa Thánh Thần sống động nơi những môn đệ Chúa Giê-su như thế nào. Khích lệ mọi người trong gia đình hãy cầu nguyện với Chúa Thánh Thần để xin ơn khôn ngoan và sức mạnh.

Gió

Chúa Thánh Thần đôi khi được diễn tả giống như gió thổi sự sống của Thiên Chúa vào trong chúng ta. Hãy treo một cái chuông chùm ở ngoài cửa. Mỗi khi quý vị nghe tiếng leng keng do gió lay động, quý vị hãy nhớ rằng Chúa Thánh Thần luôn ở với chúng ta.





Những Việc Có Thể Làm...

Ngày Chúa Nhật

Trong ngày lễ Ngũ Tuần, các môn đệ Chúa không còn sợ hãi nữa. Đang lúc dâng của lễ, hãy cầu xin Chúa Thánh Thần giúp đỡ quý vị thắng vượt được những sợ hãi.

Trong Tuần

Khi có gió thổi trong tuần này, hãy nghĩ đến Chúa Thánh Thần đang hướng dẫn quý vị, và đem tình yêu của Chúa đến với quý vị.

Thăm gia trang của chúng ta



www.blestarewe.com

Những Điều Nên Biết...

Gia sản của chúng ta trong nghệ thuật

Hình bóng Chúa Thánh Thần dưới hình chim bồ câu đã được sử dụng từ thời sơ khai trong lịch sử Giáo Hội. Chim bồ câu thường được dùng làm biểu tượng cho hòa bình. Mát-thêu 3:16 ghi lại: "Khi Đức Giê-su chịu phép rửa xong, vừa ở dưới nước lên, thì kìa các tầng trời mở ra. Người thấy Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người." Có nhiều bức họa diễn tả Chúa Ki-tô chịu phép rửa có vẽ hình chim bồ câu đáp xuống. Một trong những bức họa đẹp nhất là bức *Chúa Ki-tô chịu phép rửa* (1470) của họa sĩ Andrea del Verrocchio. Bức họa này nổi tiếng vì người ta tin rằng thiên thần ở phía bên trái là do chính họa sĩ Leonardo da Vinci đã vẽ.

Những Tư Tưởng Nên Suy Nghĩ...

Thánh Thần sống động trong chúng ta

Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp.

Công vụ Tông Đồ 2:1-2



Câu truyện lễ Ngũ Tuần kể lại làm sao các môn đệ Chúa Giê-su là những người đang quá sợ hãi lại trở nên mạnh dạn sau khi Thánh Thần xuống trên họ. Giờ đây các ông đã được đầy tràn Thánh Thần và có thể loan truyền tin vui của Thiên Chúa. Các ông không còn lo sợ cho tính mạng của mình nữa. Mở lòng đón nhận sự hiện diện của Thánh Thần có thể giúp hướng dẫn tư tưởng và hành động của chúng ta, đồng thời cũng giúp chúng ta đối phó với những thử thách trong đời sống hằng ngày.